



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทคบอลของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬาและโรยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการ ตามโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทคบอลของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬาและโรยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างทำป้ายโครงการและวุฒิบัตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ลาส์ นอเซ่ ดีชายน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มทำปก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชนู ก้อปปี เซ็นเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ค่าเช่าเครื่องเสียง (สำหรับภาคปฏิบัติภายในโรยิม) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิรันดรชาวด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเช่าโต๊ะเทคบอลพร้อมลูกเทคบอล (รวมค่าติดตั้งและขนย้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ เข้มทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทคบอลของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬาและโรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทคบอลของจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเรือใบ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานฝ่ายการกีฬาและโรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๖๓๐ ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโพธิ์ทองทรัพย์สินันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๘๐.๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสารพร้อมสมุดและปากกา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดันติเจริญโภคทรัพย์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี